



เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไป... นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556... ชาวแรก... นายชอุบ ลิ่มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หลักสูตร "การลดต้นทุนการผลิตข้าว" ณ บริษัท สวงรวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ว่าอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ ออภ. ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน

การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เนื่องจากเป็นเครือข่ายเป็นแกนนำและเป็นผู้ประสานการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเรามีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอยู่ทั่วประเทศถึง 75,000 คน... เรื่องนี้... น.ส.จตุรเดือน ศตะนาวัน รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สอกร.) เปิดเผยว่า การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรผู้สูงอายุของญี่ปุ่น ประกอบกับการใช้ชีวิตภายใต้ความเร่งรีบและการแข่งขันสูงขึ้น และมีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง ระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติ และโรคความจำเสื่อม ทำให้ชาวญี่ปุ่นทั้งผู้สูงอายุและวัยทำงานหันมาใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Health food) เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งปัจจุบันการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในญี่ปุ่นมีมูลค่าสูงถึง 4 แสนล้านบาท/ปี และตลาดสินค้าดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง... นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างการเปิดสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์" ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารเงินทุน หวังขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้สหกรณ์เพิ่มมากขึ้น เป้าหมายคือการใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ต่างๆ อย่างแท้จริง และกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์ให้ได้มากที่สุด... นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิสาหการเกษตร เปิดเผยว่า จากการทำกรมวิสาหการเกษตรได้ดำเนินโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ หรือร้านคิวช็อป (Q Shop) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 711 ร้านค้า ในปี 2556 นี้ กรมวิสาหการเกษตรได้มีแผนส่งเสริมและผลักดันร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทั่วไป สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การตลาดเพื่อลูกค้า ธ.ก.ส. และร้านค้าในโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรกับ ธ.ก.ส. เข้าสู่มาตรฐานร้าน Q Shop เพิ่มเติม โดยจะมุ่งให้มีอำเภอละ 1 ร้านค้า และขยายผลสู่ตำบลละ 1 ร้านค้าด้วย มีเป้าหมายรวมกว่า 2,000 ร้านค้าทั่วประเทศ... นายเสรี โสภณ

ดิเรกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 5 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ณ บ้านหนองคล้า ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางโคกนิษฐ์ ภิรมย์เลิศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล) พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ชัย แก้วอินทร์ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 ราชบุรี ให้การต้อนรับ โดย นายประสิทธิ์ชัย แก้วอินทร์ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการจนถึงผลการดำเนินการปัจจุบัน... นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 2 และเขตที่ 18 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี โดยร่วมประชุมกับ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การจذبเงินที่กบฏวิชัยศรี

เรือน โดยมี นายวิเชษฐ์ ชัยวัน ประธานชมรมครูบัญชีอุทัยธานี นายเชาวลิต เอี่ยมละออ ครูบัญชีอาสา นางพรวิภา ชุ่มกา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 น.ส.กัญฉิกา จิตระดม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การจذبเงินที่กบฏวิชัยศรีเรือน ณ บ้านหนองลัน ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี... บิดท้ายข่าว... ชาวบ้านเขว้าใจ หมู่ 2 ต.ท่าอิฐบึง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โอดครวญมีนายทุนเอทธิพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน มีชื่ออักษรย่อ ว มุกทุกพื้นที่ป่าสงวน 1,800 ไร่ ต้นน้ำป่าสัก ทำการออกเอกสารสิทธิ์ซึ่งราษฎรไม่ทราบมาก่อนว่ามีโครงการออกโฉนดร่วมกับนายทุน ซึ่งเป็นพื้นที่ราษฎรได้ทำมาหากินมาก่อนประมาณ 40 กว่าปี ได้มีการออกโฉนดไปแล้วทั้งที่ได้เสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภพ.5) ให้กับองค์การบริหารทำอัญญา เป็นประจำชาวบ้านได้ตรวจสอบและพบว่าไม่มีหลักฐานการออกโฉนดไปแล้วจริง ส่วนภูเขีโก้ หมู่ 1 ทางติเอสโอได้รับเรื่องไว้เป็นคดีพิเศษ จำนวนพื้นที่เกือบ 4,000 ไร่ ซึ่งมีนายทุนมุกทุกพื้นที่ป่าปลูกสวนยางพารา แต่เรื่องก็เงียบหายเป็นเวลานานแล้ว ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเรื่องไปตกหล่นอยู่ที่ไหน... มากทำผู้ใหญ่ในระดับผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ช่วยตรวจสอบด้วย... ฮัดโหด... ทันวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รว.ทรัพยากรธรรมชาติ สบายดีรีเปล่าครบถ้วน ช่วยสั่งการเร่งด่วนกับผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการด่วนด้วย เดี่ยวจะไม่มีป่าให้ลูกหลานดู... ช่วย... ทันบุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมที่ดินเหลือเวลาอีกไม่ถึง 90 วัน ก็อาสาชีวิตราชการ ช่วยลงดาบเชือดไก่ให้ลิงดูจะได้ไม่เป็นเหยื่ออย่างกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน ที่คิดจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง... แต่อย่าทำแบบไม้หลักปักชีเลนกันแล้วกัน เดี่ยวจะหาว่าไม่เตือน... แล้วพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับ... กระพุ่ม...